

อนุญาโตตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
1	ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไชยวัฒน์ บุณนาค	<p>กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล</p> <p>อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาชิกคณะกรรมการทบทวนร่างกฎหมายองค์การธุรกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศ ประธานสมาคม The Chartered Institute of Arbitrators Association (Thailand)</p> <p>ประธานสภาหอการค้าไทย-เยอรมัน</p> <p>รองประธานสภาการเหมืองแร่ ประเทศไทย</p>	<p>ธนาคาร การเงิน</p> <p>การลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ อนุญาโตตุลาการ</p> <p>การลงทุนระหว่างประเทศ</p>
2	นายปณิธาน มีไชโย	กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย ดีลเลอร์ ไฟฟ์ จำกัด	<p>-อดีตที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>-อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร</p> <p>-อดีตคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัญญาก่อสร้าง แร่และปิโตรเลียม และกฎหมายปกครอง</p> <p>อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม</p>

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
3	นายอภิชาติ สุขัคคานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ - กรรมการกฤษฎีกา - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง - ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา - ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา - ผู้พิพากษาศาลฎีกา 	การบินพลเรือน, กีฬา, สิ่งแวดล้อม
4	นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย	<p>ผู้บรรยายวิชากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้พิพากษาในศาลฎีกา -ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ -ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา -ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ 	ทรัพย์สินทางปัญญา, สิ่งแวดล้อม, การค้าการลงทุน, การค้าระหว่างประเทศ, กีฬา
5	ดร. พิมลรัตน์ วรรณะหทัย	<p>ผู้บรรยายวิชากฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีประสบการณ์ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในด้านสนธิสัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายนิเวศลิษฐ์ การระงับข้อพิพาท (UN, WTO, AFTA, and ASEAN Charter) 	ทรัพย์สินทางปัญญา, สิ่งแวดล้อม, การค้าการลงทุน, การค้าระหว่างประเทศ
6	ศาสตราจารย์ สำเร็จ เมฆเกรียงไกร	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ก่อสร้าง ประกันภัย บริษัท สิ่งแวดล้อม การค้าระหว่างประเทศ
7	นายชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว	อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด	พลังงาน, การลงทุน, สิ่งแวดล้อม, การก่อสร้าง, โทรคมนาคม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการทำงาน	ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
8	ดร. อภิวัตต์ นิ้มละฮอร์	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติ (MNCs) และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ปรึกษาบริหารยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร การตลาดและกฎหมาย	การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษีอากร การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา การบินพลเรือน การประกันทรัพย์สินทางปัญญา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การโทรคมนาคมการสื่อสาร พลังงาน พาณิชยนาวีและการขนส่งทางทะเล หุ้นส่วนบริษัท สัญญาทางปกครอง
9	นายต่อพงศ์ ทองทิพย์วิลาส	ผู้ประนีประนอม ผู้ไกล่เกลี่ย	พลังงาน การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม การเงิน การลงทุน หุ้นส่วนบริษัท บัญชี
10	นายปวโรจน์ พานิชปฐม	อัยการผู้เชี่ยวชาญ	การลงทุน การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นส่วนบริษัท สิ่งแวดล้อม การสื่อสารโทรคมนาคม สัมปทานภาครัฐ สัญญาทางปกครอง
11	นางสาวรวีวรรณ พรหมเจริญ	ผู้ประนีประนอม ผู้ไกล่เกลี่ย	การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ประกันภัย, สิ่งแวดล้อม, การแพทย์, สาธารณสุข
12	นายอนุพร อรุณรัตน์	ทนายความ ที่ปรึกษา	พลังงาน ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ